
 
 
 
 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ครั้งที ่10/๒๕๖2 
วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562  เวลา 13.30 น. 

ณ ห้องประชุมยางนา สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.สงขลา 
***************************** 

ผู้มาประชุม 
๑. นายสุพิศ   พิทักษ์ธรรม นายกสมาคมศิษย์เก่า 
๒. ผศ.พนม   อินทฤทธิ์ อุปนายกคนที่ 2 
๓. ผศ.นงเยาว์ อินทสโร ประชาสัมพันธ์ 
๔. นางสาวบุสรินทร์ คูนิอาจ เหรัญญิก 
๕. นางดาวดล   จันทรประทิน กรรมการ 
๖. นายเฉลิม  ศิริรักษ์ กรรมการ 
๗. นายสุธร   ประทุมวรรณ์ กรรมการ 
๘. นายสุรสิทธิ์  ศรีอินทร์ กรรมการ 
๙. นายภูกิจ สุนทรวิจิตร กรรมการ 
๑๐. นายสมชาย สุขพรสวรรค์ กรรมการ 
๑๑. นายสถิตย์ สุวรรณชนะ กรรมการ 
๑๒. นายทวี ชูทิพย์ กรรมการ 
๑๓. นายไพรัช ดวงจินดา กรรมการ 
๑๔. ผศ.ชวกร มุกสาน กรรมการ 
๑๕. นายสำราญ นิยมยาตรา กรรมการ 
๑๖. ผศ.สิทธิพร   บุญญานุวัตร์ กรรมการและเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. ศ.ดร.สุวัจน์ ธัญรส อุปนายกคนที่ 1 
๒. นางอุบลรัตน์ ธุรกิจจำนง อุปนายกคนที่ 3 
๓. นางพัชรี ทิพย์ประชา นายทะเบียน 
๔. นายศุภชัย   กิจันดา กรรมการ กิตติมศักดิ์ 
๕. นายศตวรรษ วงศ์โต กรรมการ 
๖. นางสุธิกาญจน์ แก้วคงบุญ กรรมการ 
๗. นางสาวจิราภรณ์ ตันติพงค์อาภา กรรมการ 
๘. ว่าที่ รต. ศุภชัย ทองเพ็ง กรรมการ 
๙. นายวินัย พรหมจรรย์ กรรมการ 
๑๐. นายวิรัช ขวัญชื่น กรรมการ 
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๑๑. นายสมชาย   พิจิตบรรจง กรรมการ 
๑๒. นางสาวนัฏฐา คเชนทร์ภักด ี กรรมการ 
๑๓. นายกฤติกร แก้ววงศ์ศรี กรรมการ 
๑๔. นายอนันต์ มานะการ กรรมการ 

ผู้ร่วมประชุม 
๑. นางสาวพิมพ์ชนก ฟองสุวรรณ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๒. นายมุฮัมมัดอัซรีย์  อุมา  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
 เมื่อผู้ร่วมประชุมมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
   - คุณสุพิศ  พิทักษ์ธรรม นายกกล่าวแสดงความยินดีกับ ผศ.สิทธิพร  บุญญานุวัตร์ 
กรรมการเลขานุการ เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                         
ราชมงคลศรีวิชัย 
   - คุณสุพิศ  พิทักษ์ธรรม นายกกล่าวแสดงความยินดีกับ ผศ.พนม  อินทฤทธิ์             
เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ พร้อมมอบแจกันดอกไม้ 
   - คุณสุพิศ  พิทักษ์ธรรม นายกแจ้งที่ประชุมทราบ เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 
ได้แสดงความยินดีกับ ศ.ดร.สุวัจน์  ธัญรส เนื ่องในโอกาสได้รับการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง          
ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตั ้งแต่วันที ่ 22 กันยายน 2562            
พร้อมมอบแจกันดอกไม ้
   - คุณสุพิศ  พิทักษ์ธรรม นายกแจ้งที่ประชุมทราบว่าได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารสมาคมฯ เพ่ิม 1 ท่าน คือ คุณทัศนีย์  ดำด้วง 
   - คุณสุพิศ  พิทักษ์ธรรม นายกขอเชิญกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมงานกฐินที่วัด
ห้วยลาด ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา  

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี         
ราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันอังคารที่ 24 กันยายน 2562  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองสิริราช
สมบัติ ครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม หากพบข้อผิดพลาดจะแจ้งแก้ไขในภายหลัง 
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ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่องหรือค้างจากการพิจารณาครั้งก่อน 
3.1  การผลักดันนโยบาย เพ่ือให้บัณฑิตเป็นสมาชิกของสมาคมศิษย์เก่าฯ 

   -  ผศ.สิทธิพร  บุญญานุวัตร์ กรรมการและเลขานุการ สรุปยอดนักศึกษาที่สมัคร
สมาชิกสมาคมฯ ในวันรายงานตัวบัณฑิต ดังนี้ 
 

 
    

- ผศ.สิทธิพร  บุญญานุวัตร์ เลขานุการ ได้ประสานสำนักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน เพื ่อขอให้นำ Bill Payment สำหรับค่าขึ ้นทะเบียนสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าฯ ไปแขวนในระบบ              
E-passport ของนักศึกษา 
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   - ฝ่ายเลขานุการได้ดำเนินการขอ QR code ของบัญชีสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือเพ่ิมช่องทางการสมัครสมาชิกสมาคมฯ และเพ่ิมความสะดวกในการรับโอน
เงินจากแหล่งต่างๆ  
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มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ  
   - อาจารย์เฉลิม  ศิริรักษ์ เสนอให้การรับสมัครสมาชิกสมาคมฯ ในวันรายงานตัว
บัณฑิตยังต้องดำเนินการต่อไปอีกประมาณ 3 ปี สำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ 
   - อาจารย์บุสรินทร์  คูนิอาจ ขอเชิญกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าพบปะกับ
นักศึกษาในรายวิชาสัมมนาของนักศึกษาสาขาการตลาด โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมประมาณ 200 คน ในวันศุกร์    
ที ่8 พฤศจิกายน 2562 
   - ผศ.ชวกร  มุกสาน เสนอให้ทางสมาคมออกบัตรสมาชิกให้ก ับสมาชิก และ
กำหนดให้มีสวัสดิการต่างๆ สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกสมาคม เช่น สามารถซื้อสินค้าของสมาคมได้ในราคาสมาชิก 
เป็นต้น 
   - คุณทวี  ชูทิพย์ เสนอให้มีศิษย์เก่าเข้ามาดูแลพบปะกับนักศึกษา เพ่ือแสดงถึงความ
เหนียวแน่นระหว่างศิษย์เก่ากับศิษย์ปัจจุบัน 
   - ผศ.นงเยาว์  อินทสโร เสนอให้กรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าพบปะพูดคุยกับ
นักศึกษาในวันปัจฉิมนิเทศนักศึกษาทุกคณะ ที่ประชุมมอบฝ่ายเลขานุการทำหนังสือขอความอนุเคราะห์เวลา
ให้สมาคมฯ พบปะกับนักศึกษา ส่งทุกคณะ 
   - ผศ.สิทธิพร  บุญญานุวัตร์ กรรมการและเลขานุการแจ้ง ทางฝ่ายเลขานุการได้ทำ
แผ่นพับเพ่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคม แจกให้บัณฑิตทราบในวันรายงานตัวบัณฑิตแล้ว 
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  3.2  การเตรียมงานวิ่งการกุศล “สงขลามาราธอน 2020”   
   - คุณสถิตย์  สุวรรณชนะ รายงานความคืบหน้าการเตรียมงานวิ่งการกุศล “สงขลา
มาราธอน 2020” ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ตาม Timeline โดยปรับจำนวนกลุ่มเป้าหมายเป็น 12,000 – 
15,000 คน ค่าใช้จ่ายของออแกนไนเซอร์ขึ้นอยู่กับจำนวนกลุ่มเป้าหมาย อยู่ที่ประมาณ 7 ล้านบาท หากทาง
สมาคมตกลงก็สามารถทำสัญญาได้เลยในเดือน มกราคม 2563 โดยมีมัดจำ 20% ในวันทำสัญญา 60% จ่าย
ก่อนวันจัดงาน 1 เดือน และอีก 20% จ่ายหลังจัดงาน 1 สัปดาห์ ค่าสมัครหากกำหนดตามราคาของสงขลา
มาราธอน 42 km บัตรละ 750 บาท,  21 km บัตรละ 650 บาท,  10 km บัตรละ 450 บาท และ 4 km 
บัตรละ 350 บาท  พร้อมแจ้งทางจังหวัดสงขลามอบเงินสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน “สงขลามาราธอน 
2020”  จำนวน 2 ล้านบาท โดยทางสมาคมจะต้องทำเอกสารในการเบิกจ่ายส่งไปขอเบิกกับทางจังหวัดในการ
เบิกจ่ายเงิน 
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มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบและเสนอให้มีการประชุมร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือมอบหมายหน้าที่
ในการดำเนินงานให้ชัดเจน เนื่องจากเป็นงานระดับจังหวัด  

  3.3  การเตรียมงานสังสรรค์ศิษย์เก่า “คืนสู่เหย้า ชาวราชมงคลศรีวิชัย” 
   3.3.1 ฝ่ายเลขานุการและประสานงาน 
    ผศ.สิทธิพร  บุญญานุวัตร์ เลขานุการ แจ้งได้ประสานกับทางมหาวิทยาลัย
เพื่อให้มหาวิทยาลัยทำคำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินงาน “คืนสู่เหย้า ชาวราชมงคลศรีวิชัย” ได้ทำร่างคำสั่งไว้
แล้วรอแต่งตั้ง เนื่องจากอยู่ในช่วงปรับเปลี่ยนอธิการบดี  

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

   3.3.2 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
    ฝ่ายเลขานุการได้ประสานไปยังกองประชาสัมพันธ์เพื่อขอทำสปอตวิทยุ           
ติดไวนิล และโปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์  
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มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ และมอบฝ่ายประชาสัมพันธ์ให้เดินหน้าทำประชาสัมพันธ์อย่างเต็มที่ และทีม
กรรมการบริหารสมาคมช่วยกันขับเคลื่อนงาน “คืนสู่เหย้าชาวราชมงคลศรีวิชัย” ทำให้ประสบความสำเร็จให้
มากที่สุด มอบฝ่ายเลขานุการดำเนินการประสานเรื่องสื่อประชาสัมพันธ์ โซเชียลมีเดียที่มีค่าใช้จ่าย 
 
   3.3.3 ฝ่ายกิจกรรมและการแสดง 
    ผศ.สิทธิพร  บุญญานุวัตร์ เลขานุการได้ประสานไปยังมหาวิทยาลัย ในการ
ขอสนับสนุนการแสดงของนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จำนวน 1 ชุด และของ
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ จำนวน 1 ชุด ส่วนการแสดงอื่นๆ ก็จะเป็นการแสดงของศิลปินที่ทางสมาคมฯ              
ได้เชิญมา  

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ และมีมติให้มีการมอบโล่สำหรับศิษย์เก่าดีเด่น โดยมอบอาจารย์นงเยาว์  
อินทสโร และฝ่ายเลขานุการกำหนดหลักเกณฑ์ และทำหนังสือถึงคณะในการเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น เพื่อส่ง
รายชื่อให้คณะกรรมการบริหารสมาคมได้คัดเลือกในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมในเดือนธันวาคม 
2562  
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   3.3.4 ฝ่ายของที่ระลึกและรางวัล 
ฝ่ายเลขานุการได้ประสานทางร้านสำหรับออกแบบของที ่ระลึกในงาน    

“คืนสู่เหย้าชาวราชมงคลศรีวิชัย”  

 

 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเลือกแก้วหู พิมพ์โลโก้ RUTS ครบรอบ 15 ปี วันสถาปนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย เป็นงานสกรีน 2 สี 2 ตำแหน่ง บรรจุกล่องกระดาษ 1 ใบต่อกล่อง ขนาดกว้าง 8.5 ซม. สูง 
10.75 ซม. กล่องพิมพ์โลโก้ RUTS ครบรอบ 15 ปี วันสถาปนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
จำนวน 5,000 ชุด ราคาชุดละ 45 บาท รวมเป็นเงิน 225,000 บาท (สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

 
 
 



~ 10 ~ 
 

   3.3.5 ฝ่ายจำหน่ายบัตร 
    - ที่ประชุมได้มอบหน้าที ่ในการกระจายบัตร สำหรับกรรมการบริหาร
สมาคม ดังนี้ 
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มติที่ประชุม  ที่ประชุมเห็นชอบ 

   3.3.6 ฝ่ายจัดหารายได้สนับสนุน 
    ผศ.สิทธิพร  บุญญานุวัตร์ เลขานุการแจ้งหากกรรมการท่านใดได้ติดต่อ
สปอนเซอร์ ผู้สนับสนุน ไว้แล้วสามารถแจ้งได้ที่ฝ่ายเลขานุการ เพื่อออกหนังสือขอความอนุเคราะห์สนับสนุน
งาน “คืนสู่เหย้าชาวราชมงคลศรีวิชัย” ส่งให้หน่วยงานต่อไป  

มติที ่ประชุม  ที ่ประชุมรับทราบ คุณสมชาย  สุขพรสวรรค์ กรรมการ แจ้งโรงแรมซิกเนเจอร์ หาดใหญ่             
คุณสมชาย  พิจิตรบรรจง สนับสนุนน้ำดื่ม 10,000 ขวด   

   3.3.7 ฝ่ายสถานที ่
    ผศ.สิทธิพร  บุญญานุวัตร์ แจ้งผังจัดงานคืนสู่เหย้า ขอเปลี่ยนสถานที่จัดงาน
จากสนามฟุตบอลใหญ่เป็นสนามฟุตบอลเล็ก สามารถลงโต๊ะได้ประมาณ 430 โต๊ะ   

 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 



~ 12 ~ 
 

   3.3.8 ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม 
    อาจารย์จิราภรณ์  ตันติพงค์อาภา  ได้ดำเนินการของฝ่ายอาหาร ไว้ดังนี้ 

ภัตตาคารเลี่ยงจั๊ว คลองแงะ 
รับจัดโต๊ะจีน  200 โต๊ะ ราคา 1,500 บาท อาหารและเเครื่องดื่ม โต๊ะ 10 คน ประกอบด้วยอาหาร 7 รายการ 
1. ถั่วลิสงอบ/ ข้าวเกรียบ 
2 เป็ดย่างฮ่องกง  
3 ยําสามกรอบ  
4 ไก่ทอดพริกเกลือ 
5.ข้าวผัด 
6.แกงจืดลูกชิ้น 
7.เต้าทึง 
***หากไม่เอาเครื่องดื่ม*** 
เพ่ิมรายการอาหาร 1 รายการ (ผัดเป๋าฮื้อแชมปิญอง) 
 
ร้านอาหารคุณสุภาพ    
รายการฮาหารโต๊ะไทย จัดได้ 200 โต๊ะ ราคา 1,300 บาท  ประกอบด้วยอาหาร 7 รายการ 
ราคารวมน้ำอัดลม 1 ขวดใหญ่ น้ำเปล่า 2 ขวด  
1. แกงส้มปลาพง 
2. ปลาราดพริก 
3. ยำรวมมิตร 
4. ไก่น้ำแดง 
5.น้ำพริกกุ้งสด ผักสด 
6. ข้าวสวย 
7. ผลไม ้
 
โต๊ะจีนราคา 1,400 บาท ราคารวมน้ำอัดลม 1 ขวดใหญ่ น้ำเปล่า 2 ขวด 
1. ออเดิร์ฟ 
2. ปลาราดพริก 
3. ยำรวมมิตร 
4. ไก่น้ำแดง 
5. ข้าวผัด 
6. แกงจืด 
7. ผลไม ้
  
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติให้จัดอาหารราคาโต๊ะละ 2,000 บาท รูปแบบอาหารเป็นโต๊ะจีนผสมอาหาร
พ้ืนบ้าน  เครื่องดื่มให้เหล้าพร้อมโซดา 1 ชุด/โต๊ะ และมีบริการขายเบียร์ 
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  3.4  การเตรียมงานแข่งขันฟุตบอลประเพณี สมาคมศิษย์เก่า มทร.ศรีวิชัย 
   คุณทวี  ชูทิพย์ ได้ประสานกับชมรมฟุตบอลแล้ว ทางชมรมเห็นด้วยที่จะจัดการ
แข่งขันฟุตบอลในงาน “คืนสู่เหย้า ชาวราชมงคลศรีวิชัย” โดยจัดเป็น 4 ทีม 2 คู่  
   คู่ท่ี 1 ทีมบุคลากร   พบกับ   ทีมศิษย์เก่า 
   คู่ท่ี 2 ทีมศิษย์เก่าอาวุโส   พบกับ   ทีมสมาคมศิษย์เก่า 
โดยในทีมของสมาคมศิษย์เก่าขอให้เชิญนักร้องเข้ามาร่วมทีมด้วย  

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

  3.5  การเตรียมงานทอล์คโชว์ 
   ฝ่ายเลขานุการได้ร่างกำหนดการงาน Talk Show ไว้ดังนี้ 
 

 
งาน Talk Show “............................................................” 
วันที่ ............กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 18.00 – 21.00 น. 

ณ  ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี 
ผู้จัดงาน สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 
กำหนดการ 
18.00 – 18.30 น.   ลงทะเบียน 
19.10 – 19.15 น.  Presentation สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
19.15 – 19.30 น.   นายสุพิศ  พิทักษ์ธรรม  นายกสมาคมฯ กล่าวรายงาน 
19.30 – 21.00 น.  การบรรยายหัวข้อ “..................................................................”   

โดย โน้ต อุดม  แต้พานิช 
21.00 น.   ถ่ายภาพร่วมกัน / ปิดงาน 
 
 
หมายเหตุ 
* บัตรราคา.................บาท/ที่นั่ง  หรือ  ................บาท/โต๊ะแปดที่นั่ง 
* ติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โทร. 09 3691 8882 
* กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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มติที่ประชุม  ที่ประชุมเห็นชอบ ให้เลื่อนการจัดงาน Talk Show จากเดือนกุมภาพันธ์ เลื่อนไปเดือนสิงหาคม 
2563 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตามที่ คุณสุพิศ  
พิทักษ์ธรรม นายกเสนอ  

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
  4.1  รายงานรายรับ – รายจา่ย ประจำเดือน กันยายน – ตุลาคม 2562 

รายรับ – รายจ่าย ของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ประจำเดือน กันยายน – ตุลาคม 2562 ดังนี้ 

 
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

รายรับ – รายจ่าย 
ประจำเดือน กันยายน – ตุลาคม 2562 

ยอดยกมา          2,960,925.96     
รายรับ 
 ค่าสมัครสมาชิก       45,400.00 
 ทดลองระบบ Bill Payment              0.55        45,400.55 
รายจ่าย 
 มัดจำค่าออแกนไนท์    12,391.00 
 สนับสนุนสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ   5,000.00 
 สนับสนุนสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ          50,000.00 
 ค่าโทรศัพท์                     640.00 
 ค่าใช้จ่ายประชุมครั้งที่ 9/2562               3,900.00 
 ค่าพวงหรีด        1,700.00 
 เบิกเงินสำรองจ่าย     10,000.00 
 ค่าธรรมเนียมธนาคาร            43.00 
 ค่าพิมพ์บัตรคืนสู่เหย้า     12,700.00         96,374.00 
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2562                        2,909,952.51      

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  5.1  ขออนุมัติจัดทำปฏิทิน และ ส.ค.ส. สวัสดีปีใหม่ 
   ผศ.สิทธิพร  บุญญานุวัตร์ เลขานุการขออนุมัติจัดทำ ปฏิทินและ ส.ค.ส. สวัสดีปีใหม่ 
จำนวน 300 ชุด ราคาชุดละ 155 บาท 49,755 บาท (สี่หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) โดยมอบให้
อธิการบดี 40 ชุด มอบให้คณะๆ ละ 15 ชุด และของสมาคม 35 ชุด  
   - ผศ.ชวกร  มุกสาน เสนอให้กำหนดช่องทางการแจกปฏิทินให้ชัดเจน เพ่ือประโยชน์
ในการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยและสมาคมฯ ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง  
   - คุณทวี  ชูทิพย์ เสนอให้ใส่กิจกรรม วัตถุประสงค์ ของสมาคมฯ ลงในปฏิทินเพ่ือ
เป็นการประชาสัมพันธ์มาคม 
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มติที่ประชุม  มติที่ประชุมเห็นชอบดังเสนอ อนุมัติให้ทำปฏิทิน และ ส.ค.ส. สวัสดีปีใหม่ 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
  - อาจารย์เฉลิม  ศิริรักษ์ เสนอให้สมาคมฯ จัดหารายได้เพ่ิมโดยใช้ช่องทางการจำหน่ายของที่
ระลึกสมาคมในเทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่  
  - ผศ.ชวกร  มุกสาน เสนอให้สมาคมฯ ทำป้ายแสดงความยินดีกับอธิการบดี ในนามของ
สมาคมฯ โดยติดตั้งในทุกพ้ืนที่ 
  - ผศ.ชวกร  มุกสาน เสนอให้ติดตั้งแบบในการปรับปรุงที่ทำการสมาคมฯ ณ อาคารสมาคมฯ 
คุณสุรสิทธิ์  ศรีอินทร์ แจ้งว่า ในส่วนของการดำเนินการปรับปรุงที่ทำการสมาคม ในขณะนี้กำลังรอแบบ
โครงสร้าง และคาดว่าจะสามารถติดตั้งแบบ ณ ที่ทำการสมาคมฯ ได้ภายในเดือนธันวาคม 2562 และจะทำ
การปรับปรุงที่ทำการสมาคมฯ ให้แล้วเสร็จประมาณกลางปี 2563 
  - คุณทวี  ชูทิพย์ เสนอให้ประสานเรื่องการแสดงผลงานของนักศึกษาในงาน “คืนสู่เหย้า             
ชาวราชมงคลศรีวิชัย”  
 

เลิกประชุมเวลา  14.30 น. 
                                                      
                                                                 
                                    

                                 
(นางสาวพิมพ์ชนก  ฟองสุวรรณ) 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ผู้บันทึกการประชุม 

(ผศ.สิทธิพร  บุญญานุวัตร์) 
กรรมการและเลขานุการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


